

คณะวิทยาการจัดการ
เลขที่รับ 1049
วันที่ 28 S.A. 2558
เวลา 15.00 น.

เรื่อง ขอบเขตศึกษาดูงาน "Osotspa Plant Tour" ณ ศูนย์การเรียนรู้โอสอตสกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรียน ท่านคณบดี

บริษัท โอสอตสกา จำกัด ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศไทย และผู้นำในตลาดเครื่องดื่มให้กำลังงาน ภายใต้ตราสินค้า "M-150" ขอเรียนเชิญคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ไร้ขีดจำกัด ในการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โอสอตสกา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะทำให้ท่านได้รู้จักกับโอสอตสกา บริษัทของคนไทยที่ดำเนินธุรกิจมากกว่า 124 ปี ผ่านระบบมัลติมีเดีย 3 มิติ พร้อมสัมผัสเทคโนโลยีการนำเสนอผ่าน I-pad ในระบบ 2 ภาษาเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย และพบกับแขกรับเชิญพิเศษที่รู้ลึกจริงเรื่องเครื่องดื่มให้กำลังงาน M-150 ซึ่งเป็นที่นิยมอันดับ 1 ของคนไทย ในแบบที่ไม่เคยทราบจากที่ไหนมาก่อน จากนั้นทุกท่านจะได้เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตจริงอย่างใกล้ชิดที่โรงงานผลิตขวดแก้วและโรงงานบรรจุเครื่องดื่ม M-150 ซึ่งมีเทคโนโลยีการผลิตตามมาตรฐานสากลที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยและเอเชีย อีกทั้งยังเป็นโรงงานที่ใส่ใจกับระบบนิเวศน์และสิ่งแวดล้อม และเป็นโรงงานต้นแบบที่ได้นำเทคโนโลยี Waste Heat Boiler ในการนำพลังงานความร้อนจากการหลอมขวดแก้วกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการบรรจุเครื่องดื่ม ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติในอีกทางหนึ่งและร่วมสนุกกับ Interactive game บนไอแพด และพบกับ Big Surprise ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษเฉพาะที่นี้เท่านั้น

บริษัท โอสอตสกา จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง จึงได้จัดกิจกรรม Osotspa Plant Tour ขึ้น เพื่อรองรับการเยี่ยมชมของนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 7 โดยมีนิสิตนักศึกษาทั้งในระดับวิทยาลัย อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ตลอดจนกลุ่มนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศของมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โอสอตสกามาแล้วกว่า 7 หมื่นคน และล่าสุดโอสอตสกาได้ลงทุนพัฒนารูปแบบการเยี่ยมชมให้ทันสมัย สร้างสรรค์ สนุก และแตกต่าง โดยใช้สื่อดิจิทัลผสมผสานกับระบบมัลติมีเดีย เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดการเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้โอสอตสกาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.osotspaplantour.com หรือติดต่อสอบถาม จอวันที่ต้องการเข้าเยี่ยมชม ได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-378-7499 โดยทางศูนย์การเรียนรู้โอสอตสกา เปิดให้บริการเข้าเยี่ยมชมในวันจันทร์ พุธ และศุกร์ ท่านสามารถเลือกเวลาเข้าเยี่ยมชม ซึ่งแบ่งออกเป็นรอบเช้า (10.00 น. - 12.30 น.) หรือ รอบบ่าย (13.30 น. - 16.00 น.) รองรับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม รอบละตั้งแต่ 40 ถึง 120 คน (ในกรณีที่มิใช่ผู้เยี่ยมชมน้อยกว่า 40 คน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรวมกลุ่มกับสถาบันอื่นๆ ที่ต้องการเยี่ยมชมในวันเวลาเดียวกัน) ทั้งนี้ นักศึกษาและมหาวิทยาลัยที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

บริษัท โอสอตสกา จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านคณาจารย์ และนักศึกษา เพื่อนำเสนอรูปแบบใหม่ของการเยี่ยมชมกระบวนการผลิต ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริง อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตนักศึกษาของท่านต่อไป จึงขอเรียนเชิญมา ณ โอกาสนี้

เรียน คณบดี

เพื่อโปรดทราบ / ป.ร.ล. คณาจารย์ทราบ

เห็นควรมอบ ทวากลุ่มคณะ

รองคณบดี

ทักกลับ

Yotana

ขอแสดงความนับถือ
สุธิดา เสียมหาญ
ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กร

1 นว
๕ ๓๖๐๓๖ ๗๓๖๒๖๐
๕ ๓๖๐๓๖ ๗๗๗.

[Signature]
๒๙ ๕-๑ ๕๘